

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**

**VÕ HỒNG NHUNG**

**VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT  
DÂN TỘC VÀO XÂY DỰNG KHỐI THỐNG NHẤT TRONG  
MẶT TRẬN TỔ QUỐC Ở THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ  
TĨNH HIỆN NAY**

**Chuyên ngành : Triết học**

**Mã số : 60.22.03.01**

**TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ**  
**KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN**

**Đà Nẵng - Năm 2015**

Công trình được hoàn thành tại  
**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**

Người hướng dẫn khoa học: **TS. NGÔ VĂN HÀ**

Phản biện 1: **TS. DƯƠNG ANH HOÀNG**

Phản biện 2: **PGS.TS. HỒ TẤN SÁNG**

Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày ... tháng ... năm 2015

*Có thể tìm luận văn tại:*

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

## MỞ ĐẦU

### 1. Tính cấp thiết của đề tài

Chủ tịch Hồ Chí trước khi ra đi đã để lại cho chúng ta một di sản văn hoá vĩ đại, một hệ thống tư tưởng có giá trị về nhiều mặt. Trong những tư tưởng đó, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc là một tư tưởng cơ bản, nhất quán, xuyên suốt trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Người, nó là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, tạo ra cho đất nước ta nhiều thuận lợi, song cũng đặt ra cho chúng ta không ít những khó khăn và thách thức. Trong bối cảnh đó, tư tưởng đại đoàn kết của người lại càng có giá trị lý luận và thực tiễn hơn bao giờ hết.

Trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc Thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều thành quả trong công tác Mặt trận. Song, so với yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi thì việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong tình hình mới vẫn còn những hạn chế, chưa phát huy được tối đa sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân.

Xuất phát từ những lý do trên, tôi lựa chọn vấn đề “*Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc vào xây dựng khối thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc ở Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay*” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành triết học.

### 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

#### 2.1. Mục đích

Luận văn phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, từ đó vận dụng vào xây dựng khối thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc ở Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay.

#### 2.2. Nhiệm vụ

- Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

- Phân tích tình hình xây dựng khối thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc ở Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua.

- Đề xuất một số phương hướng và giải pháp để góp phần xây dựng khối thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc ở Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới.

### **3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**

#### **3.1. Đối tượng nghiên cứu**

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

- Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

#### **3.2. Phạm vi nghiên cứu**

Đề tài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, trong đó tập trung chủ yếu vào xây dựng khối thống nhất trong Mặt trận dân tộc và vận dụng tư tưởng này vào xây dựng khối thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc ở Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh hiện nay.

### **4. Phương pháp nghiên cứu**

Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp luận biện chứng duy vật. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: quy nạp và diễn dịch, phân tích và tổng hợp, logic và lịch sử...

### **5. Bố cục đề tài**

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 3 chương với 9 tiết.

Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

Chương 2. Tình hình xây dựng khối thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc ở Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay.

Chương 3: Xây dựng khối thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

## **6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu**

Đại đoàn kết dân tộc là một nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, được nhiều người quan tâm, nghiên cứu. Chúng ta có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như:

“*Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh*” do tác giả PGS Phùng Hữu Phú chủ biên, cùng các tác giả: GS Vũ Dương Ninh, PGS Lê Mậu Hãn, PTS Phạm Xanh, Nxb Chính trị Quốc gia, 1995. Cuốn sách khẳng định vấn đề đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh là một chiến lược thực sự, có nội dung cụ thể, rộng lớn chứ không chỉ là vấn đề sách lược, và Người đã vận dụng nó rất đúng đắn, hiệu quả để tổ chức cả một dân tộc chiến đấu giành độc lập tự do, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội mới.

“*Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại đoàn kết dân tộc và mặt trận dân tộc thống nhất*” của Vũ Trọng Kim, [http://123.30.190.43/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader\\_topic=&id=BT1261237025](http://123.30.190.43/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=&id=BT1261237025), ngày 11/6/2012. Bài viết đã đề cập tới cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đối với dân tộc ta và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đó là việc đề xướng thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất. Bên cạnh đó bài viết chỉ ra lợi ích tối cao của dân tộc là độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, là "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Từ đó rút ra bài học cho chúng ta là nếu biết vận dụng tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Người vào thực tiễn cách mạng Việt Nam thì việc dù khó khăn biết mấy cũng sẽ vượt qua.

“*Mặt trận Thị xã Hồng Lĩnh với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở*” của chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Hồng Lĩnh - Lê Bá Lợi, theo <http://www.mattran.org.vn/Home/TapChi/so%2071/kntt.htm>, tháng 09/2009. Bài viết đã đề cập đến những thành quả của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong những năm qua. Đồng thời qua 5 năm thực hiện, tác giả đã rút ra một số vấn đề để thực hiện tốt Quy chế dân chủ.

“*Mặt trận Tổ quốc Thị xã Hồng Lĩnh lắng sức dân lo cho dân*” của Lê Bá Lợi, theo <http://baohatinh.vn/chinh-tri/mat-tran-to-quoc-tx-hong-linh-lay-suc-dan-lo-cho-dan/79995.htm>, ngày 15/04/2014. Bài viết của tác giả đã tổng kết những thành quả đạt được của Mặt trận Thị xã từ năm 2008 - 2013 qua các phong trào và các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào “Xây dựng và chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại”. Đồng thời đề ra một số phương hướng trong thời gian tới.

Nhìn chung các công trình nghiên cứu trên đây mang tính khái quát cao, nhiều tác giả đi sâu nghiên cứu khai thác từng khía cạnh của vấn đề đại đoàn kết dân tộc. Đây là những thuận lợi để cho bản thân tôi nghiên cứu vấn đề này. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại chưa có công trình nào đi sâu làm rõ việc vận dụng tư tưởng này vào xây dựng Mặt trận Tổ quốc ở Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

## CHƯƠNG 1

### TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

#### 1.1. NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH

##### 1.1.1. Truyền thống yêu nước nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam

Từ ngàn đời nay, đối với người Việt Nam tinh thần yêu nước nhân ái, đoàn kết cộng đồng đã trở thành một tình cảm tự nhiên:

“Nhiều điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Truyền thống ấy được thể hiện sinh động qua các thời kỳ lịch sử như: Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung... Nó đã nâng lên thành phép đánh giặc, giữ nước “tập hợp bốn phương manh lệ”, “trên dưới một lòng, cả nước chung sức”

Hồ Chí Minh đã sớm tiếp thu truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết quý báu đó. Người khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự hiểm nguy, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” [18, tr.171].

##### 1.1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự phát triển của lịch sử

Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử, vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại.

Hồ Chí Minh trên cơ sở tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin và vận

dụng sáng tạo vào Việt Nam. Người thực hiện xây dựng khối liên minh giai cấp; thành lập Mặt trận; đoàn kết quốc tế, coi cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Người thực hiện tài tình cuộc chiến tranh nhân dân đánh thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người kêu gọi toàn dân kháng chiến, toàn quốc kháng chiến, toàn dân kiến quốc. Người chủ trương không phân biệt già, trẻ, gái, trai, hễ là người Việt Nam đều đứng lên chống thực dân giành quyền độc lập.

### **1.1.3. Thực tiễn phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới**

Từ các phong trào Cần Vương, Văn Thân, Yên Thế cuối thế kỷ XIX, đến các phong trào Đông Du, Duy Tân, chống thuế ở Trung Kỳ đầu thế kỷ XX. Các thế hệ Việt Nam đã liên tiếp đứng lên đấu tranh chống ngoại xâm, song tất cả đều thất bại. Hồ Chí đã cảm nhận được những hạn chế trong chủ trương tập hợp lực lượng, tìm chọn đồng minh của các nhà yêu nước tiền bối. Bôn ba khắp năm châu, bốn biển. Người rút ra bài học kinh nghiệm là không thể thiếu sự đoàn kết chặt chẽ của những người cùng khổ thành khối sức mạnh vững chắc.

Đến với cách mạng tháng Mười Nga, Người nhận ra nhiều yếu tố, nhiều điều kiện mới, trong đó nếu những người Bôn-sê-vích Nga không thực hiện đoàn kết thì không thể đánh thắng 14 đế quốc, không thắng nổi thù trong giặc ngoài để bảo vệ nhà nước non trẻ đầu tiên vừa mới ra đời.

Người cũng đặc biệt chú ý đến cách mạng của hai quốc gia Ấn Độ và Trung Quốc, phong trào cách mạng của hai nước này có thể để lại cho Việt Nam nhiều bài học bổ ích về tập hợp lực lượng. Đó là đoàn kết các dân tộc, giai cấp, đảng phái, tôn giáo... Nhằm thực hiện



mục tiêu của từng giai đoạn, từng thời kỳ đấu tranh yêu nước, cách mạng.

## **1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH**

### **1.2.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc**

Trong toàn bộ di cảo của Hồ Chí Minh được công bố trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập, do Nxb Chính trị Quốc gia xuất bản, năm 2000, chỉ tìm thấy một lần duy nhất Người đưa ra định nghĩa về đại đoàn kết ở bài “Nói chuyện tại Hội nghị đại biểu mặt trận Liên - Việt toàn quốc” ngày 10/01/1955, Người nói: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác. Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ” [19, tr. 438].

### **1.2.2. Đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa chiến lược quyết định thành công của cách mạng**

Từ thực tiễn, Hồ Chí Minh đã khái quát những tư tưởng của mình thành nhiều luận điểm có tính chân lý về vai trò của khối đại đoàn kết:

Đoàn kết làm ra sức mạnh. Hồ Chí Minh rất nhiều lần nhấn mạnh luận điểm này. Người viết: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm trọn nhiệm vụ nhân dân giao phó” [19, tr. 392]; “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của

chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”[19, tr. 397];  
 “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi” [23, tr. 22].

Để xây dựng được khối đoàn kết thống nhất vững mạnh nhằm mang lại thắng lợi cho cách mạng thì phải thực hiện tốt phương châm của đoàn kết dân tộc đó là:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công” [22, tr. 607]

### **1.2.3. Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu và là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng**

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết là sức mạnh, là mạch nguồn của mọi thắng lợi. Do đó, đại đoàn kết dân tộc phải được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng, phải được quán triệt trong tất cả mọi lĩnh vực, từ đường lối, chủ trương, chính sách, tới hoạt động thực tiễn. Trong Lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam ngày 03/03/1951, Hồ Chí Minh đã thay mặt Đảng tuyên bố trước toàn thể dân tộc: “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là: Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc” [18, tr. 183].

### **1.2.4. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân**

Đại đoàn kết dân tộc thực chất là thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân, là tập hợp mọi người dân vào một mặt trận đấu tranh chung để cùng nhau chống đế quốc thực dân, để chống áp bức, bóc lột, bất công.

Khối đại đoàn kết toàn dân bao gồm nhiều tầng, nhiều nấc và nhiều quan hệ cấp độ liên kết. Vì vậy, trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phải đứng vững trên lập trường quan điểm giai cấp công nhân, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa giai cấp và dân

tộc, toàn thể và bộ phận, theo nguyên tắc lợi ích của giai cấp, của từng bộ phận phải phục tùng lợi ích của dân tộc, lợi ích của toàn thể. Không được bỏ sót một lực lượng nào, miễn là lực lượng đó có lòng trung thành và sẵn sàng phục vụ Tổ quốc, không là việt gian, không phản bội lại quyền lợi của dân chúng.

### **1.3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG KHỐI THỐNG NHẤT TRONG MẶT TRẬN DÂN TỘC**

#### **1.3.1. Vai trò của Mặt trận dân tộc thống nhất trong sự nghiệp cách mạng**

Đánh giá kết quả của chính sách mặt trận dân tộc thống nhất của Đảng ta qua các giai đoạn cách mạng. Người viết:

“Đoàn kết trong mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã kháng chiến thắng lợi, lập lại hòa bình ở Đông Dương hoàn toàn giải phóng miền Bắc. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân ta giành được thắng lợi trong công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc” [22, tr. 604].

Để Mặt trận dân tộc thống nhất trở thành một tổ chức cách mạng to lớn, theo Hồ Chí Minh nó cần được xây dựng theo những nguyên tắc cơ bản sau:

#### **1.3.2. Mặt trận dân tộc thống nhất phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công - nông - trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng**

Hồ Chí Minh viết: “Lực lượng chủ yếu trong khối đoàn kết dân tộc là công nông, cho nên liên minh công nông là nền tảng của Mặt

trận dân tộc thống nhất” [22, tr. 18]. Người chỉ rõ rằng, số dĩ phải lấy liên minh công - nông làm nền tảng “Vì họ là người trực tiếp sản xuất tất cả mọi tài phú làm cho xã hội sống. Vì họ đông hơn hết, mà cũng bị áp bức bóc lột nặng nề hơn hết. Vì chí khí cách mạng của họ chắc chắn, bền bi hơn của mọi tầng lớp khác” [20, tr. 214].

Hồ Chí Minh chỉ rõ “Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình... Chỉ trong đấu tranh và công tác hằng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo” [15, tr. 139]. Để lãnh đạo Mặt trận, Đảng phải có chính sách Mặt trận đúng đắn, phù hợp với từng giai đoạn, từng thời kỳ các mạng, phù hợp với quyền lợi và nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo Mặt trận, “phải đi đường lối quần chúng không được quan liêu, mệnh lệnh và gò ép nhân dân” [22, tr. 606].

### **1.3.3. Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân**

Theo Hồ Chí Minh, lợi ích tối cao của dân tộc là độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, là bình đẳng, dân chủ, tự do. Lợi ích tối cao này là ngọn cờ đoàn kết, là sức mạnh dân tộc, là mẫu số chung để quy tụ các tầng lớp, giai cấp, đảng phái, dân tộc, tôn giáo vào trong Mặt trận và là nguyên tắc bất di bất dịch của cách mạng Việt Nam. Vấn đề còn lại là ở chỗ, phải làm thế nào để tất cả mọi người thuộc bất cứ giai cấp giai tầng nào, lực lượng nào trong Mặt trận cũng phải đặt lợi ích tối cao đó lên trên hết, trước hết. Bởi lẽ, lợi ích tối cao của dân tộc được bảo đảm thì lợi ích cơ bản của mỗi bộ phận, mỗi người mới được thực hiện.

### **1.3.4. Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động theo**

### **nguyên tắc hiệp thương dân chủ, đoàn kết ngày càng rộng rãi và bền vững**

Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, bao gồm nhiều giai cấp, tầng lớp, đảng phái, dân tộc, tôn giáo khác nhau, với nhiều lợi ích khác nhau. Do vậy, hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất phải theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ.

Để thực hiện nguyên tắc hiệp thương dân chủ phải đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp, lợi ích chung và lợi ích riêng, lợi ích lâu dài và lợi ích trước mắt...

#### **1.3.5. Mặt trận dân tộc thống nhất là khối đại đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ**

Để hạn chế những điểm khác biệt giữa các thành viên trong Mặt trận, *một mặt*, Hồ Chí Minh nhấn mạnh phương châm “*cầu đồng tồn dị*”, lấy cái chung để hạn chế cái riêng, cái khác biệt; *mặt khác*, Người nêu rõ: “*Đoàn kết phải gắn với đấu tranh, đấu tranh để tăng cường đoàn kết*”. Người thường xuyên căn dặn phải khắc phục tình trạng đoàn kết xuôi chiều, đồng thời phải có tấm lòng nhân ái, khoan dung độ lượng, khắc phục thiên kiến, hẹp hòi, thiên cận, phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình bởi vì “*Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi*” [16, tr. 272.

### **1.4. Ý NGHĨA TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA HỒ CHÍ MINH**

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với cách mạng nước ta.

Về thực chất chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Người là một phương pháp tập hợp lực lượng, tạo ra một kết cấu mới không chỉ về lượng mà còn về chất nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, nhờ đó huy động được mọi tầng lớp nhân dân tham gia cách mạng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để thực hiện nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc.

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, việc thực hiện tư tưởng đại đoàn kết của Người càng có ý nghĩa quan trọng, đó là một trong những nhân tố bảo đảm cho quá trình đổi mới, phát triển. “Không những thế tư tưởng đoàn kết của Người còn trở thành đạo lý sống và lối ứng xử Việt Nam” [11, tr. 162].

## **CHƯƠNG 2**

### **TÌNH HÌNH XÂY DỰNG KHỐI THỐNG NHẤT TRONG MẶT TRẬN TỔ QUỐC Ở THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH HIỆN NAY**

#### **2.1. MỘT SỐ NÉT VỀ THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH**

##### **2.1.1. Lịch sử hình thành**

Ngày 02/3/1992 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra Quyết định số 67/HĐBT thành lập thị xã Hồng Lĩnh do Phó chủ tịch HĐBT Nguyễn Khánh ký. Tại Điều 1 Quyết định số 67/HĐBT đã ghi rõ: "Nay thành lập thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở thị trấn Hồng Lĩnh, xã Đức Thuận, xã Trung Lương”.

##### **2.1.2. Điều kiện tự nhiên**

- *Vị trí địa lý*: Thị xã Hồng Lĩnh nằm ở toạ độ 105,45 kinh độ đông - 18,32 vĩ độ bắc, là trung tâm kinh tế, văn hoá - xã hội phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh.

- *Tài nguyên thiên nhiên*: Diện tích đất tự nhiên 5.844,64 ha, trong đó đất Nông Nghiệp 2.100 ha, đất Lâm Nghiệp 2.740 ha, còn lại là đất thổ cư và đất chuyên dùng. Có diện tích rừng phong phú, đặc biệt là diện tích rừng thông chiếm 50%, nay đã đến thời gian khai thác.

### **2.1.3. Dân số và lao động**

Tính đến năm 2014, dân số Thị xã có 38.762 nhân khẩu (tăng 18,2% so với năm 1992) với 19.183 người lao động [xem phụ lục 1].

Nguồn nhân lực: Thị xã Hồng Lĩnh hiện nay có 19.183 người lao động. Trong đó: Lao động Nông, Lâm, ngư nghiệp 7.642 người; Công nghiệp, xây dựng 5.913 người; Thương mại, dịch vụ 5.628 người. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chiếm 60% [xem phụ lục 1].

## **2.2. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KHỐI THỐNG NHẤT TRONG MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH HIỆN NAY**

### **2.2.1. Những thành quả đạt được trong chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2009 đến nay**

#### ***a. Khái quát một số thành tựu kinh tế - xã hội của Thị xã Hồng Lĩnh từ năm 2009 đến nay***

Từ năm 2009 - 2014, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên đã động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 15,73% [31, tr. 1], cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng kinh tế đô thị. Văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã

hội đảm bảo, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, mở rộng.

***b. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Thị xã ngày càng phát triển***

Mặt trận Tổ quốc Thị xã đã có nhiều hoạt động phong phú nhằm đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên ngày càng tăng: Hội Phụ nữ 93%, Liên đoàn lao động 83%, Hội Nông dân 97,62%, Đoàn Thanh niên 73%, Hội Cựu chiến binh 98,2%, Hội Người cao tuổi 98,2%, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, tỷ lệ tập hợp hội viên đều đạt từ 95 - 99% [41, tr. 2].

Ban đoàn kết công giáo thị xã, tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo “sống tốt đời, đẹp đạo”, hướng dẫn Ban trị sự Phật giáo thị xã làm tốt công tác Phật sự, động viên các Tăng ni, Phật tử đoàn kết xây dựng thị xã ngày càng phát triển. Từ năm 2009 - 2014, 100% các khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết, trung bình có 88% khu dân cư tổ chức bữa cơm đoàn kết [xem phụ lục 3].

***c. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Thị xã***

Trong những năm qua, Mặt trận đã phối hợp với các thành viên, tổ chức động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm (*từ 8,59% năm 2009 xuống còn 3,20% năm 2014*) [xem phụ lục 3].

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng đi vào cuộc sống. Kết quả các danh hiệu thi



đưa năm sau đạt thành tích cao hơn năm trước: bình quân 6 năm khu dân cư văn hoá đạt 91,5%, lệ gia đình văn hóa đạt 85,3%, gia đình thể thao là 26,8%; gia đình hiếu học 64,5% [xem phụ lục 3].

Vấn đề “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” được tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Từ năm 2009 đến nay, đã vận động được 3.100.576 nghìn đồng, trong đó cấp thị xã: 1.278.237 nghìn đồng; cấp phường, xã: 906.593 nghìn đồng [xem phụ lục 2].

Tháng 5/2014, trước việc Trung Quốc hạ giàn khoan Hải Dương 981 trái phép ở Việt Nam, Mặt trận ra lời kêu gọi “Ủng hộ các chiến sỹ đồng bào ngư dân bên biển bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”, kết quả số tiền ủng hộ đạt 464.027.000đ [41, tr. 3].

***d. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh***

Tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, khóa XIII, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tuyên truyền và tổ chức lấy ý kiến đóng góp ý kiến của hội viên, đoàn viên và nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật đất đai (*sửa đổi*) đạt kết quả tốt.

Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các phường, xã, hoạt động ngày càng có hiệu quả. Từ năm 2009 - 2014, Ban Thanh tra nhân dân các phường, xã đã tổ chức giám sát 317 vụ việc, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát được 209 công trình [xem phụ lục 4].

***e. Củng cố tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ***

- *Về tổ chức*: Trong 5 năm đã kết nạp thêm 4 tổ chức thành viên, số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã đầu năm 2009 là 44 vị [35, tr.3], cuối năm 2014 47 vị [41, tr. 3].

- *Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động*

Quán triệt kết luận số 62 - KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng có hiệu quả, hướng hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư, bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

### **2.2.2. Tồn tại, hạn chế**

- Thứ nhất, một số nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Thị xã và các đoàn thể chưa phù hợp với cơ chế mới, thiếu tính cụ thể, chưa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên.

- Thứ hai, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chưa thường xuyên, chậm đổi mới về nội dung và phương pháp tuyên truyền nên kết quả có mặt còn hạn chế.

- Thứ ba, việc nắm bắt tình hình tư tưởng và đời sống các tầng lớp nhân dân và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân chưa đầy đủ và kịp thời.

- Thứ tư, chất lượng cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*” chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đồng đều giữa các phường, xã, nhất là phát huy nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Thứ năm, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên còn nhiều hạn chế, thiếu chủ động trong phối hợp thống nhất hành động.

- Thứ sáu, việc tập hợp hội viên, đoàn viên của một số thành viên tỷ lệ đạt thấp, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên chưa đồng bộ, năng lực trình độ của một số cán bộ còn yếu, việc tổ chức tập huấn đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu.

- Thứ bảy, công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền có lúc chưa kịp thời, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Mặt trận cơ sở chưa thường xuyên, một số Ủy viên Ủy ban chưa thật sự quan tâm dành thời gian cho hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã.

- Ngoài ra, vai trò của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở vẫn còn hạn chế, chưa được phát huy.

## **2.3. NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN**

### **2.3.1. Nguyên nhân thành công**

- Được sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã bám sát đường lối, chủ trương, chính sách, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước để cụ thể hóa thành chương trình hành động, xây dựng các phong trào, các cuộc vận động hợp lòng dân được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đội ngũ làm công tác Mặt trận đoàn kết, tâm huyết với phong trào luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

### **2.3.2. Nguyên nhân hạn chế**

- Những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường.
- Hoạt động của hệ thống Mặt trận chậm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, công tác phối hợp hoạt động giữa Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể và cơ sở chưa chặt chẽ, chất lượng chưa cao.
- Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận các cấp hoạt động chưa đều, còn thiếu về biên chế so với yêu cầu nhiệm vụ, còn bất cập trong chính sách chế độ.
- Một số cấp uỷ Đảng, Chính quyền chưa thực sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện, chưa xây dựng được hệ thống cơ chế đồng bộ để Mặt trận thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, còn xem Mặt trận như một đoàn thể.

### **2.3.3. Kinh nghiệm thực tiễn**

*Thứ nhất:* Thường xuyên quán triệt quan điểm đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân vận của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

*Thứ hai:* Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để cụ thể hóa chương trình phối hợp thống nhất hành động.

*Thứ ba:* Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp nhân dân, nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức thành viên, tăng cường công tác phối hợp, làm tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

*Thứ tư:* Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ Mặt trận các cấp, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực trình độ của

đội ngũ Mặt trận, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở.

### CHƯƠNG 3

## XÂY DỰNG KHỐI THỐNG NHẤT TRONG MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

### 3.1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG KHỐI THỐNG NHẤT Ở MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH HIỆN NAY.

*Một là*, phải thấu suốt quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

*Hai là*, lấy mục tiêu chung của sự nghiệp cách mạng làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ.

*Ba là*, bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân - tập thể - toàn xã hội.

*Bốn là*, cần nhận thức rõ đại đoàn kết là sự nghiệp của cả dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là tổ chức Đảng.

*Năm là*, trong nhận thức - lý luận, cần làm rõ những đặc trưng mới trong quá trình xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết hiện nay, để tránh rập khuôn, giáo điều trong chỉ đạo thực tiễn.

*Sáu là*, cần quán triệt phương pháp biện chứng của Người trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách cuộc sống đang đặt ra.

## **3.2. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG KHỐI THỐNG NHẤT TRONG MẶT TRẬN TỔ QUỐC Ở THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH HIỆN NAY**

### **3.2.1. Phương hướng xây dựng khối thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam**

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII diễn ra trong các ngày 25, 26 và 27/9/2014, đã thống nhất nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Chương trình 1: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình 2: Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Chương trình 3: Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Chương trình 4: Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Chương trình 5: Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

### **3.2.2. Một số mục tiêu về xây dựng khối thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc ở Thị xã Hồng Lĩnh trong thời gian tới**

Mặt trận Tổ quốc Thị xã Hồng Lĩnh trong thời gian tới phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân,

động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn mới; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ V đã đề ra, xây dựng thị xã ngày càng phát triển, trở thành đô thị loại III, trước năm 2020.

### **3.2.3. Giải pháp xây dựng khối thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc ở Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay**

#### ***a. Đảng bộ Thị xã Hồng Lĩnh phải lãnh đạo Mặt trận theo tư tưởng Hồ Chí Minh***

Tức là để lãnh đạo Mặt trận, Đảng bộ Thị xã phải thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân, để hiểu dân từ đó đề ra những đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, làm tốt sứ mệnh “người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Mặt khác, Đảng bộ Thị xã phải không ngừng tự chỉnh đốn và đổi mới, phải thực hiện thường xuyên công tác phê bình và tự phê bình như mỗi ngày phải rửa mặt, phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình, phải gương mẫu về mọi mặt để xứng đáng là tiêu biểu cho trí tuệ, lương tâm, vinh dự của giai cấp và dân tộc. Sự lãnh đạo của Đảng là sự vận động mang tính thuyết phục.

#### ***b. Mặt trận Tổ quốc Thị xã Hồng Lĩnh phải đa dạng hoá các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thị xã ngày càng phát triển***

Mặt trận Tổ quốc Thị xã cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban Mặt trận Thị xã cần thực hiện tốt nhiệm vụ "Mặt trận lắng nghe nhân dân nói" bằng cách Mặt trận Tổ quốc Thị xã và các tổ chức thành viên luôn gần gũi nhân dân, nắm chắc tình hình nhân dân, dư luận xã hội, tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân, phản ánh định kỳ ít nhất 3 tháng một lần và đột xuất khi cần thiết, để các cấp chính quyền giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

***c. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động xã hội***

Nâng cao chất lượng phong trào "xây dựng đô thị văn minh", phong trào thi đua "Xây dựng xã, phường 3 không". Thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Đổi mới phương thức thực hiện cuộc vận động "Vì người nghèo".

Tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam". Nâng cao hiệu quả Đề án 01-138/CP về "Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư".

***d. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh***

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Thị xã và các tổ chức thành viên cần phối hợp tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật năm 2013 tới các tầng lớp nhân dân. Phối hợp tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc



hội, Hội đồng nhân dân 3 cấp đảm bảo dân chủ, đúng luật, đạt yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Thực hiện tốt Quyết định số 218 - QĐ/TW, ngày 12/12/2014 của Bộ Chính trị, ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bằng cách tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện; chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hoà giải cơ sở hoạt động có hiệu quả.

Vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

***e. Tăng cường, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Thị xã Hồng Lĩnh và các tổ chức thành viên***

*- Về tổ chức:*

Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã các cấp, Ban thường trực và Ban công tác Mặt trận khu dân cư, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận đảm bảo tiêu chuẩn, đảm bảo 100% cán bộ Mặt trận được học tập, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

*- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động:*

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 62 - KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Thị xã và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, có mục tiêu, tiêu chí cụ thể. Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Thị xã với các tổ chức thành viên.

## KẾT LUẬN

Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định và thể hiện rõ hơn tư tưởng phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, coi đại đoàn kết dân tộc là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Vận dụng tư tưởng của Người vào xây dựng khối thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc Thị xã Hồng Lĩnh chính là việc hiện thực hóa các giải pháp sau: Thứ nhất, Đảng phải lãnh đạo Mặt trận theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ hai, Mặt trận phải đa dạng hoá các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thị xã ngày càng phát triển. Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động xã hội. Thứ tư, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Thứ năm, tăng cường, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Thực hiện tốt những giải pháp trên sẽ là một trong những nhân tố đem lại thành công của công tác Mặt trận của Thị xã trong giai đoạn tiếp theo.